



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ ต่ ๓ มูลค่าข่าว ๓๗๕,๔๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘แอดมิสชันส์’ บานเพื่อนแกล้ง ‘อังกฤษ-จีน’ อีตบุนรับอาเซียน

แอดมิสชันส์รุ่น ติดคณะไม่ได้เลือก คณะ GPAX ผิดพลาด สอท.เล็งตัดสิทธิเด็ก
แกล้งเพื่อนสมัครแทน เผยเทรนด์คณะยอดฮิตเด็กเตรียมพร้อมรับอาเซียน ทำภาษา
อังกฤษ-จีน ติดทำเนียบยอดฮิต เด็กโคราช-นครศรีฯ เผยเคล็ดลับ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

แอดมิสชันส์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่สมาคมอิทธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการ สอท. เปิดเผยว่า ภายหลัง สอท.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์พันธมิตร 17 แห่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมิผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 83,955 คน จากจำนวนที่รับได้ 148,059 คนนั้น ปรากฏว่ามีนักเรียนกว่า 100 คน ที่พบปัญหา แต่เป็นปัญหาเล็กน้อยและเรื่องเดิม เช่น สิมเลขที่สมัครสอบ ทำให้ตรวจสอบผลแอดมิสชันส์ไม่ได้ สอท.จึงแจ้งเลขที่นั่งสอบให้ บางคนติดคณะอันดับ 1 แต่อยากได้อันดับถัดไป สอท.แจ้งว่านักเรียนจะเปลี่ยนคณะไม่ได้ ติดคณะไหนก็ต้องเอาคณะนั้น

นางศศิธรกล่าวว่า นอกจากนี้ มีกรณีนักเรียน 1 คน แจ้ง สอท.ว่าน่าจะถูกแอบอ้างใช้ชื่อสมัครแอดมิสชันส์แทน เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเลขที่ 4 อันดับ และคณะที่สอบติดไม่ใช่คณะที่เลือกไว้ ซึ่ง สอท.ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ และหากพบว่าเด็กไม่ผิด ต้องให้สิทธิกับเด็ก รวมถึงได้แนะนำให้นักเรียนคนดังกล่าวไปแจ้งความไว้ เพื่อดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างข้อมูลด้วย และหากตรวจสอบพบว่าผู้แอบอ้างเป็นนักเรียนที่สอบแอดมิสชันส์เช่นเดียวกัน จะตัดสิทธิในแอดมิสชันส์ครั้งนี้

“นอกจากนั้น ยังมีนักเรียน 2 คน แจ้งว่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX ไม่ตรงกับที่นำมาประมวลผล ดังนั้น สอท.ได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แล้ว และคงต้องรอ ศธ.จะตอบกลับมาว่าอย่างไร และ สอท.จะยึดข้อมูลจาก ศธ.เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนคนใดยังมีข้อสงสัย สอบถามโทร.0-2354-5150-2 และ 0-2610-543” นางศศิธรกล่าว

นายวิศิษฏ์ศักดิ์ แสงพรหมศรี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ตรวจสอบแล้วพบว่านักเรียน 2 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ และคณะ GPAX ผิดจริง และทางโรงเรียนได้แจ้งคณะใหม่กลับมาให้ สพฐ.แล้ว พบว่าคณะใหม่ที่ สพฐ.ส่งไปให้ สอท.ประมวลผลแอดมิสชันส์ครั้งแรก ต่างจากคณะที่โรงเรียนส่งมาใหม่ 0.01 ซึ่ง สพฐ.ได้ยืนยันคณะใหม่ไปให้ สอท.แล้ว ส่วนการประมวลผลจะทำให้ให้นักเรียนได้เรียนในคณะที่ขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประมวลผลของ สอท.

“ความผิดพลาดในครั้งนี เกิดจากโรงเรียน เพราะ สพฐ.ให้โรงเรียนส่งคณะ GPAX มาตั้งแต่เดือนเมษายน และให้แก่ได้ก่อนที่จะส่งให้ สอท.ประมวลผล โดยจากการสอบถาม พบว่านักเรียนตรวจสอบคณะ GPAX และแจ้งแก้ไขกับทางโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนไม่แจ้งข้อมูลใหม่มาให้ สพฐ. จึงเกิดการประมวลผลผิดพลาดขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียนเองก็ผิดพลาดเพราะ สอท.มีเวลาให้แก่ไขข้อมูลการสมัครแอดมิสชันส์ได้ แต่เด็กอาจไม่ได้ไปตรวจสอบ” นายวิศิษฏ์ศักดิ์กล่าว

นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธาน

คณะทำงานแอดมิสชันส์ฟอรัม ของที่ประชุมอิทธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากการศึกษาวิเคราะห์คณะ/สาขา ที่มีการแข่งขันสูง 20 อันดับแรก อาทิ อันดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 28 คน สมัคร 1,597 คน อัตราการแข่งขัน 1:57 อันดับ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) รับ 35 คน สมัคร 1,829 คน อัตราส่วน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รับ 10 คน สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1:52 นั้น พบว่านักเรียนเลือกคณะ/สาขา โดยมองจากอาชีพที่จะทำในอนาคต โดยเปรียบเทียบคณะใหม่ที่ผ่านมากับคณะของตนเองว่าสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่

“เห็นได้ชัดเงินจากคณะเภสัชศาสตร์ ที่นักเรียนเลือกเป็นอันดับ 1 มีปัจจัยมาจากโอกาสในการเข้าเรียนเป็นหลัก เพราะเป็นคณะเปิดใหม่ และยังมีคณะเปรียบเทียบ รวมถึงยังเป็นคณะที่เปิดใหม่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง มธ.อีกด้วย” นายพงษ์อินทร์กล่าว

นายพงษ์อินทร์กล่าวต่อว่า ส่วนอันดับที่ 2 คือ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เป็นเทรนด์ของอาชีพ ที่เด็กยังให้ความสนใจด้านสื่อสารมวลชนอยู่ เพียงแต่คณะของเด็กอาจจะยังไม่ถึงคณะเทคนิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะคณะค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเลือกวิทยาลัยนวัตกรรมการฯ ซึ่งเป็นคณะที่รองลงมา แต่จบแล้วสามารถทำอาชีพที่อยากทำได้เช่นกัน ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย เพราะจะเห็นว่าภาษาอังกฤษ



น.ส.ธัญชนก กล้าณรงค์
อันดับ 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และภาษาจีนยังเป็นที่ยอมรับเช่นกัน โดยคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ติดอันดับการแข่งขันสูง อันดับที่ 17 และคณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ติดอันดับการแข่งขันสูง อันดับที่ 9 การที่เด็กเลือกสาขาที่เรียนโดยดูความเป็นไปได้ของอาชีพที่จะทำในอนาคตถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความมั่นใจมากขึ้น

น.ส.ธัญชนก กล้าณรงค์ หรือ น้องมด นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 10 ด้วยคะแนนร้อยละ 80.28 ติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. กล่าวว่า ดีใจมากที่สอบติดคณะนี้ เพราะเป็นสาขาที่อยากเรียน เดิมตอนเรียน ม.ต้น อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์เพราะอยากเป็นหมอ แต่พอขึ้น ม.ปลาย ก็เปลี่ยนใจ เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และชอบการออกแบบ ชอบด้านศิลปะมากกว่า

น.ส.ธัญชนกกล่าวต่อว่า จบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.91 โดยเคล็ดลับการเรียน คือ ตั้งใจเรียนในห้องให้ดีที่สุด จุดโน้ต เพื่อนำมาทบทวนนอกเวลาเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น แต่ยอมรับว่าเรียนพิเศษทุกวิชา โดยมาเรียนในช่วง ม.ปลาย เพราะอยากได้ความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน แต่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนมากจนเครียด ถ้าช่วงไหนรู้สึกเครียดเกินไป จะผ่อนคลายกับเพื่อน เช่น ดูหนัง หรือทำกิจกรรมต่างๆ



น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์
อันดับ 1

คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บ้างตามปกติ

น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์ หรือน้องเฟิร์น นักเรียนจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 11 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่า ชอบเรียนภาษา และเลือกสอบเข้าคณะโบราณคดี เพราะคณะนี้มีเอกภาษาอังกฤษ สาขาที่ไม่เลือกคณะอักษรศาสตร์ที่เปิดสอนภาษาเช่นกัน เพราะคณะอักษรศาสตร์ เน้นวิชาการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม รู้สึกดีใจที่สามารถสอบเข้าสาขาที่อยากเรียนได้

น.ส.เวธกากล่าวว่า จบ ม.ปลายด้วยเกรดเฉลี่ย 3.18 ไม่ค่อยได้เรียนกวดวิชาเหมือนเพื่อนๆ แต่อาศัยตั้งใจเรียนในห้อง และรวมกลุ่มกันติวกับเพื่อน ซึ่งช่วยได้มาก เพราะแต่ละคนมีเทคนิคมาช่วยเสริมกัน แต่วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดคือภาษาอังกฤษ และเป็นวิชาที่เรียนได้ดี เพราะคิดว่าหากสามารถรู้มากกว่าหนึ่งภาษา จะทำให้โลกกว้างขึ้น เรียนรู้คนได้หลากหลายรูปแบบ ขณะที่ปัจจุบันรู้สองภาษาอาจไม่พอแล้ว ควรจะรู้มากกว่านั้น ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว หากมีโอกาส จะเรียนภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ทุกวันนี้ ยังเน้นท่องจำมากเกินไป ทำให้เมื่อไม่ได้ใช้จะลืม ส่วนตัวจะเรียน โดยพยายามใช้ภาษาในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ภาษาอังกฤษ จะช่วยได้มาก ที่สำคัญสนุกและไม่เครียดด้วย” น้องเฟิร์นกล่าว